

Tình Yêu Và Lòng Thương Xót Tuyệt Vời Của Ngài!

Ta Hãy Cùng Xem Lá Thư Của Sarah!

Nhân danh Đức Giê Su , Đáng vượt trên tất cả, tôi muốn gửi lời chào thân yêu tới các bạn.

Hỡi bạn thân yêu của tôi, phải chăng bạn đang gặp khó khăn vì sự chán nản, lo âu, tội lỗi, sợ hãi, thất vọng, cô đơn, hay suy nghĩ về sự chết nào đó? Bạn có từng ao ước được sống một cuộc sống bình yên, hoan lạc và đầy yêu thương không? **Ngay bây giờ bạn sẽ có được cuộc sống đó trong Đức Giê Su.** Món quà vô giá và nhưng không mà Thiên Chúa ban tặng cho bạn!

Kinh Thánh đã nói...

Thiên Chúa tạo nên người nam theo hình ảnh của Ngài (từ bụi đất mà thành). Sau đó Ngài thổi hơi vào người nam và người nam bắt đầu thức dậy. Thiên Chúa đặt tên cho ông là Adam.

Thiên Chúa ban tặng cho Adam một người nữ làm trợ tá (Eva). Họ đã chung sống cùng nhau trong vườn Địa Đàng. Thiên Chúa cho phép họ ăn tất cả các trái cây trong vườn nhưng không được ăn trái của cây biết điều tốt và điều xấu. Nếu họ ăn nó, họ sẽ phải chết.

Nhưng họ đã ăn loại trái cây mà Thiên Chúa đã cấm, vì thế Adam và Eve đã bất tuân vì chống lại Thiên Chúa. Cuối cùng họ đã phải chết (khống còn được sống chung với Thiên Chúa) và bị đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng

Kinh Thánh có câu

“Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội.” (Rôma 5:12)

“Như có lời chép rằng: Không ai là người công chính, dẫu một người cũng không;” (Rôma 3:10)

“Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa,” (Rôma 3:23)

“Này, mạng sống nào cũng thuộc về Ta; mạng sống của cha cũng như mạng sống của con đều thuộc về Ta. Ai phạm tội, kẻ ấy phải chết.” (Ezekiel 18:4)

“Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là cái chết;...” (Rôma 6:23a)

Bởi vì mọi người đều có tội và đáng phải xuống hoả ngục, nhưng ...

“...còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.” (Rôma 6:23B)

Vì Thiên Chúa yêu chúng ta nhiều lắm, Ngài đã gửi Người Con duy nhất của Ngài là Đức Giê Su xuống thế để chuộc tội cho chúng ta và để cứu chúng ta khỏi lửa hoả ngục. Đức Giê Su đến và chết ở thế gian này để trả giá cho tội lỗi của chúng ta bằng chính giá máu của Ngài. Đức Giê Su đã chết và đã sống lại từ cõi chết. (trích Gioan 3:16; Rôma 5:8, 10:9B)

“Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.” (2 Côrinto 5:21)

Thiên Chúa đã đến để giúp chúng ta. Nhưng còn chúng ta. Chúng ta sẽ phải làm gì lúc này?

Đức Giê Su đã nói nếu anh em muốn vào thiên đàng, anh em phải được chìm trong nước và trong Thần Khí (tất cả chúng ta đều mắc tội tổ tông), có như thế chúng ta mới được hưởng phúc trên thiên đàng. Đức Giê Su đã trả lời rằng, **“Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.” (Gioan 3:5)**

[Nước chính là lời của Thiên Chúa, và Thánh Thần chính là Ngôi Ba Thiên Chúa.]

“Vì anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi,” (1 Phêrô 1:23)

Cụ thể hơn, khi một kẻ tội lỗi nghe Lời Chúa, lời Chúa sẽ đánh động lòng trí anh ta và Chúa Thánh Thần sẽ thúc đẩy lương tâm anh ta nhận biết “điều tội lỗi” và “điều chính đáng” và “cách xét đoán đúng đắn.”

“Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.” (Do thái 4:12)

Chúa Thánh Thần sẽ giúp bạn tránh xa hoả ngục. Nếu bạn khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của bạn, Thiên Chúa sẽ:

- **Tha thứ cho bạn,**
- **Ban cho bạn đức tin để nhận biết rằng Đức Giê Su** đến thế gian này là vì chính bạn,
- **Ban cho bạn ân huệ để nhận biết rằng chính Đức Giê Su** là Ngôi Lời nhập thể, là Thiên Chúa của bạn và là Đấng cứu độ chúng ta

Nếu bạn muốn mời một vị khách tới nhà dùng cơm tối. Bạn sẽ chuẩn bị thế nào? Bạn sẽ phải dọn dẹp nhà cửa, và khi khách tới gõ cửa nhà bạn, phải chăng bạn sẽ ra mở cửa và nói, “**Xin mời ngài vào.**” Phải không?

Tương tự như thế, chúng ta cũng cần phải có tấm lòng trong sạch để mời Đức Giê Su ngự vào đó. Tất cả chúng ta đều biết rằng con người chúng ta đầy “tội lỗi” . thực ra chúng ta không thể nào biết được tội lỗi của chúng ta nhiều kinh khủng đến mức nào!

“Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào ĐỨC CHÚA, và có ĐỨC CHÚA làm chỗ nương thân.” (Giêrêmia 17:9)

Những thứ bình thường như xà bông, nước đều không thể gội tẩy sạch được tội lỗi chúng ta. Thứ **duy nhất** có thể tẩy sạch tội lỗi chúng ta chính là giá máu của Đức Giê Su.

“...và máu Đức Giê-su, Con của Người, thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi.” (1 Gioan 1:7b)

“Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.” (Êphêso 1:7-8)

“Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những cửa chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bữa huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Ki-tô.” (1 Phêrô 1:18-19)

Chúng ta cần phải nhìn nhận tội lỗi của chúng ta **trước mặt Thiên Chúa** và ăn năn sám hối. Hãy tránh xa tội lỗi và quay trở về với Thiên Chúa. Thiên Chúa đang đón chờ chúng ta và Ngài sẵn sàng xoá bỏ mọi tội lỗi của chúng ta.

“Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính..” (1 Gioan 1:9)

“ĐỨC CHÚA phán: "Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận! Tội các người, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thắm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông.” (Isaia 1:18)

Con tim chúng ta là ngôi nhà tâm hồn nhưng cánh cửa mở nó đã bị khoá chắc ở bên trong. Chúng ta phải mở nó ra, hãy cố mở nó ra để đón Đức Giê Su vào tâm hồn mình.

“Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.” (Khải huyền 3:20)

Này bạn thân mến, lúc này đây bạn có thể dành chút thời gian cầu nguyện để mời Chúa Giê Su ngự vào tâm hồn mình không? **Lời cầu nguyện này có thể chưa tới một phút bạn ạ!** Trong Kinh Thánh cũng đã nói,

“Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu

độ. Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ.” (Rôma 10:9-1)

Xin bạn hãy chân thành, cởi mở khi nói chuyện với Thiên Chúa. Vì đây chính là lời cầu nguyện đẹp nhất mà bạn dành cho Ngài.

Hãy nhớ rằng chính bạn đang thưa chuyện cùng Thiên Chúa, là Cha của bạn.

Nào chúng ta cùng cầu nguyện...

Thưa Cha, **con là kẻ tội lỗi**. Con thật lòng ăn năn sám hối về tội con đã làm. Xin Cha hãy tha tội cho con.

Xin Cha hãy dùng giá máu của Đức Giê Su mà rửa sạch chúng con khỏi mọi tội lỗi, để con được nên trong sạch.

Con tin Chúa Giê Su đã chết và được mai táng trong mồ và ngày thứ ba Cha đã cho Ngài đã sống lại từ cõi chết.

Con tin thật Chúa Giê Su là Thiên Chúa của con và là Đấng cứu chuộc chúng con.

Chú Giê Su ơi, bây giờ con khao khát xin Ngài hãy ngự vào trong tâm hồn con.

Con xin dâng tâm trí con, linh hồn con và mạng sống con vào trong tay Ngài!

Nhân danh Chúa Giê Su, con xin tranh xa những âm mưu đen tối mà ma quỷ đang cám dỗ con.

Lạy Chúa Giê Su, xin hãy ban tràn đầy thánh thần của Ngài xuống trên con và hãy biến đổi con theo ý Ngài, và hướng dẫn con nhân biết đâu là chân lý.

Con xin cảm tạ Cha, vì Ngài đã tha tội cho con, và xem con như người con duy nhất của Ngài.

Xin Ngài nhân lời con cầu xin.

Nếu lúc này đây bạn đã cầu nguyện xong rồi, Tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi rất đơn giản. Hãy suy nghĩ và cho tôi biết:

Chúa Giê Su lúc này đang ở đâu?

.
. .
. .
. .

Nếu câu trả lời của bạn là, “**Chúa Giê Su lúc này đang ngự trong tâm hồn tôi,**” Tôi tin bạn đã thực sự cầu nguyện. Phải, Chúa Giê Su đang ngự trong tâm hồn tôi. Vậy chúng ta có nói lời “cám ơn” khi chúng ta nhận được một thứ gì đó từ ai không? Cám ơn là điều cần phải làm khi chúng ta đã nhận một điều tốt từ ai đó. Vì thế chúng ta hãy cùng nhau thốt lên lời này, “ Chúng con xin cám ơn Ngài, Chúa Giê Su!”

Khi nào chúng ta tin Chúa Giê Su chính là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta thì giữa chúng ta và Thiên Chúa không còn là “ Ông Chủ và kẻ tôi tớ,” mà mối quan hệ đó đã trở nên “**tình thương của Người Cha** dành cho người con yêu dấu .”

Tóm lại, bây giờ bạn đã trở thành người con yêu dấu của Người, như Thánh Gioan đã nói 1:12-13: “Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. ”

Một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng là do ý định của Thiên Chúa. Mọi sự đều qua đi, trời đất này cũng sẽ qua đi nhưng chỉ có Lời Chúa là không thay đổi

“Vì anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi, vì mọi phạm nhân đều như cỏ và tất cả vinh quang của họ cũng đều như hoa cỏ; cỏ thì khô, hoa thì rụng;Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là Lời đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng.” (1 Phêrô 1:23-25)

Vì thế giờ đây bạn hãy vui mừng và hoan hỉ lên vì bạn đã được gia nhập vào hội thánh thiên quốc. Bạn sẽ thành một con người mới hoàn toàn (trích 2Côrintô 5:17). Đó chính là điều mà Thiên Chúa mong muốn từ bạn

Đây chính là “**Kế hoạch cứu độ!**” mà Thiên Chúa đã dành cho loài người.

Có thể bạn đã xem những tờ quảng cáo trên báo hay trên TV nói về những vật hay những người bị mất tích. Nhà quảng cáo có thể thông tin về giải thưởng dành cho những người đã tìm ra những vật hay người bị mất tích đó. Việc làm này được gọi là sự hậu tạ nhằm kêu mời mọi người chú ý tới mục quảng cáo đó. Nhưng chỉ có những ai tìm thấy những thứ mất tích và mang nó trở lại thì mới nhận được giải thưởng phải không?

Trái lại, món quà Cứu độ mà Thiên Chúa trao ban cho loài người chúng ta qua Đức Giê Su là món quà vô giá mà không đòi hỏi ở chúng ta bất cứ điều gì. Thiên Chúa có cách làm cho mọi người nhìn nhận việc Ngài làm. Nhưng chỉ có ai tin và chấp nhận việc Ngài làm mới hiểu được món quà vô giá này

Thiên Chúa cứu độ chúng ta bằng tình thương bao la của Ngài (Tình thương mà chúng ta không đáng để nhận nó); **nhưng chúng ta phải nhận lấy nó** (để tình thương đó thâm nhập vào trong lòng chúng ta) qua đức tin!!! Chúng ta không cần phải trả giá bằng bất cứ thứ gì, vì thế trong kinh thánh có câu “*ân huệ của Thiên Chúa*” (Rôma 6:23b).

Hãy tạ ơn Ngài vì ân huệ này! (2 Côrintô 9:15)

“**Món quà nhưng không**” không có nghĩa đây là “**món quà rẻ tiền.**” Sự cứu độ là món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng cho con người vì chính Đức Giê Su đã thực hiện để cứu chuộc tội lỗi chúng ta bằng chính mạng sống và giá máu của Ngài

Giả như bạn nhận được một món quà, ví dụ như là một cây bút. Bạn có thể thốt lên, “Ồ, đây chỉ là một cây bút” và để nó lung tung mọi nơi, hay bạn cũng có thể vui mừng và thốt lên, “Ồ, cây bút này đẹp quá” và sử dụng nó hàng ngày. Hãy giữ cho Ôn cứu độ của Thiên Chúa luôn mãi ở trong bạn!!!

Kinh thánh chính là lời của Thiên Chúa “**Lời hằng sống**” cho bạn, cho tôi và cho mọi người, Lời Chúa dạy ta cách sống... **hướng dẫn ta việc nên làm và không nên làm...** để chúng ta có được cuộc sống mai sau

Như đã nói ở trên, bạn hãy trở nên như trẻ nhỏ thì sẽ được vào nước trời. Lương thực chính của trẻ nhỏ là sữa; “**Những người được Thiên Chúa Cha biết trước và kén chọn, những người được Thần Khí thánh hoá để vâng phục Đức Giê-su Ki-tô và được máu Người tưới rảy. Chúc anh em được đầy tràn ân sủng và bình an.**” (1 Phêrô 2:2)

Lời Chúa nói mọi việc chúng ta làm, giống như những thứ quần áo bị dơ bẩn (tham khảo thêm. Isaia 64:6) trước mặt Thiên Chúa. Mọi tôn giáo không thể nào cứu chúng ta khỏi lửa hoả ngục. Kể cả các linh mục, mục sư hay các giáo sĩ hồi giáo cũng không thể giúp chúng ta. Chúng ta đều đáng phải ở trong hoả ngục vì tội lỗi của chúng ta! Không ai có thể cứu được chúng ta ngoại trừ Đức Giê Su!

Lời Chúa nói chúng ta không thể nào “tìm kiếm được” nước trời. Đó là món quà mà Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta, qua con một của Ngài là chính Đức Giê Su. **Chúa Giê Su là con đường duy nhất đưa ta tới thiên đàng!**

“Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa; cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện.” (Êphêso 2:8-9)

Nếu bạn chết mà chưa nhận biết được điều này, bạn sẽ đánh mất linh hồn mình trong lửa hoả ngục. **Đó là sự thật!!!**

Tâm tình sống đạo là tâm tình sống giữa hai người như Chúa Giê Su sống trong tôi và tôi sống trong Ngài, và đối với bạn cũng như thế. Hãy giữ cho mối tâm tình này luôn được sống mãi!

Nếu bạn được sinh ra trong một gia đình Thiên Chúa Giáo thì bạn hiển nhiên là người thuộc về Thiên Chúa . Nhưng sự thật không ai được có ân huệ này nếu Thiên Chúa không ban cho họ, **và cũng không ai tự**

quyết định mình sinh ra trong gia đình Thiên Chúa Giáo hay không vì Kinh Thánh có câu, “**vì Thiên Chúa không thiên vị ai.**” (Rôma 2:11) không một ai có lỗi khi họ sinh ra trong gia đình Hồi Giáo, Ấn Giáo hay sinh ra trong những tôn giáo khác. Con Thiên Chúa chết cho tất cả loài người. (Trích Gioan 1:12-13; Rôma 5:6)

Không còn chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; Vậy không còn phải phân biệt Hy-lạp hay Do-thái, cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức Ki-tô là tất cả và ở trong mọi người. (xem thêm Galat 3:28; Cô-lô-xê 3:11)

“Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do-thái và người Hy-lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là Đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu Người.¹³ Vì: Tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát.” (Rôma 10:12-13)

“Vậy mà Thiên Chúa nhắm mắt bỏ qua những thời người ta không nhận biết Người. Bây giờ Người truyền cho người ta rằng mọi người ở mọi nơi phải sám hối,... phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.” (Công vụ tông đồ 17:30 & Luca 24:47)

Nhiều người nghĩ rằng không có Thiên Chúa còn một số người lại nghĩ chỉ cần nhớ tới Thiên Chúa vào giây phút cuối là đủ; thật đáng tiếc thay họ không nhận ra đâu là chân lý đích thực của họ! Họ không cho mình cơ hội nào cả! Nhiều người còn mỉa mai cả hoả ngục, nhưng Hoả ngục thì có thật.

Văn hào nổi tiếng Dante đã viết rằng có thể có một tấm bảng lớn đặt ngay trước cổng hoả ngục ghi rằng, “**nơi này dành cho những người khước tử hi vọng.**”

Sa-lô-môn, vị vua khôn ngoan nhất trong các vị vua đã viết, “*người khôn ngoan là người biết tránh xa hoả ngục*” (Xem thêm sách Cách ngôn 15:24). Điều đó có thể hiểu như sau nếu một người sống được 100 tuổi, thường xuyên đi lễ hay đi đền, luôn cầu nguyện, biết giúp đỡ người nghèo và được rửa tội khi mới chào đời vân.. vân.... Nhưng không có tâm tình với Chúa Giê Su, **thì vân là người bỏ đi.** Nếu trong đời sống, người đó không biết nhân danh Chúa Giê Su là Đấng cứu độ mọi người thì Chúa Giê Su không thể cứu anh ta ra khỏi hoả ngục,

không phải vì Ngài không làm được điều đó, nhưng vì anh ta không đáng được như vậy.

“Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời.” (Do thái 13:8)

“Ta chính là Đức Chúa ;” (Malakhi 3:6a)

Vì lòng nhân hậu của Thiên Chúa, **lúc này bạn đã trở nên con của NGÀI**. Vậy bạn hãy vâng phục Ngài, **để được nhận bí tích rửa tội trong nước, để nhận biết chính mình trong Chúa Giê Su** qua cái chết, mai táng và sự sống lại của NGÀI, để bạn cũng có thể được sống lại như Ngài trong ngày quang lâm.

Lúc này đây Đức Chúa Thánh Thần đã ngự trong bạn và bạn đã trở thành con cái của Hội thánh. Ông Chúa Thánh Thần sẽ tràn ngập trong bạn qua lời nói, và qua đời sống thánh thiên nơi bạn.

Chúng ta được ví như những cây có trái. Chúa Giê Su nói cây tốt sẽ cho trái tốt còn cây xấu thì cho trái xấu. Kinh thánh muốn chúng ta hãy hối lỗi để trở thành những cây sinh trái tốt!

Sự ăn năn hối lỗi thật sự là thế nào?

Mọi người đều có thể sa hoả ngục. Nhưng nhờ có Chúa Thánh Thần soi sáng cho bạn nhận ra “tội lỗi ,” “điều chân lý” và “sự công bình của Thiên Chúa,” vì thế bạn nhìn nhận lại bản thân mình. Bạn không muốn phạm tội nữa, bạn muốn trở về với Thiên Chúa, xin lỗi Ngài, và quyết định thay đổi chính mình. Đây là sự hối lỗi “mà bạn phải đối mặt với chính bạn trong cuộc sống.”

Xin bạn hãy học cách khiêm tốn và để cho Chúa Thánh Thần **thay đổi** chính con người của bạn... cách cư xử, cách nhìn, và đặc biệt là cách nói chuyện của bạn. Hãy trở nên một con người mới. Đó là điều Thiên Chúa cần ở bạn.

“Cho nên, phạm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi!” (2 Côrinto 5:17)

Mọi người mà bạn gặp hằng ngày sẽ nhận biết được **sự thay đổi** bên trong con người bạn, và họ phải nói rằng, “Này bạn ơi, hình như bạn đang thay đổi phải không. Chuyện gì xảy ra với bạn vậy?” Khi đó bạn có thể kể cho họ rằng, “chính bởi vì giờ đây có Chúa Giê Su bên trong tôi; Ngài đang biến đổi tôi. Ngài sống cho tôi chứ không còn là tôi sống nữa.”)

Hãy dùng cơ hội này để nói cho họ về sự Cứu độ của Thiên Chúa, và giúp họ hiểu để họ có thể mời Chúa Giê Su vào trong tâm hồn họ để họ được sống và được cứu độ.

Hãy gửi Trang Web này tới cho họ. Xin bạn vui lòng điền vào phong thư bên dưới. Chỉ cần một lần click, bạn có thể gửi mail này cho các bạn của bạn! Bạn cũng có thể đăng ký trang này nếu bạn thích.

Hãy nhớ ! Mọi người chúng ta sẽ ra trước mặt Chúa vào ngày phán xét chung và trả giá cho mọi việc chúng ta làm, hay nói, hay suy nghĩ ở cuộc sống đời này. Kinh Thánh có câu, “**Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét...**” (Do thái 9:27). Thiên Chúa đã cho phép gặp Ngài một cách riêng biệt, vào ngày phán xéy chung. Không ai có trường hợp ngoại lệ! **Vì thế bạn hãy sống như ngày mai bạn sẽ phải ra trước mặt Thiên Chúa để Ngài phán xét.**

Lúc này bạn đã cầu nguyện chưa? Nếu chưa vậy bây giờ bạn hãy làm điều đó đi nhé để được Thiên Chúa ngự vào tâm hồn bạn.

Thưa Cha, **con là kẻ tội lỗi.** Con thật lòng ăn năn sám hối về tội con đã làm. Xin Cha hãy tha tội cho con. Xin Cha hãy dùng giá máu của Đức Giê Su mà rửa sạch chúng con khỏi mọi tội lỗi, để con được nên trong sạch. Con tin Chúa Giê Su đã chết và được mai táng trong mồ và ngày thứ ba Cha đã cho Ngài đã sống lại từ cõi chết. Con tin thật Chúa Giê Su là Thiên Chúa của con và là Đấng cứu chuộc chúng con. Chú Giê Su ơi, bây giờ con khao khát xin Ngài hãy ngự vào trong tâm hồn con. Con xin dâng tâm trí con, linh hồn con và mạng sống con vào trong tay Ngài! Nhân danh Chúa Giê Su, con xin tranh xa những âm mưu đen tối mà ma quỷ đang cám dỗ con. Lạy Chúa Giê Su, xin hãy ban tràn đầy thánh thần của Ngài xuống trên con và hãy biến đổi con theo ý Ngài, và hướng dẫn con nhân biết đâu là chân lý. Con xin cảm tạ Cha, vì

Ngài đã tha tội cho con, và xem con như người con duy nhất của Ngài.
Xin Ngài nhân lời con cầu xin.

Nếu hôm nay bạn đã cầu nguyện với Chúa Giê Su (thông qua trang web này), vậy bạn hãy gửi mail cho tôi qua địa chỉ sau sarah@his-amazing-love.org để tôi được hạnh phúc cùng bạn.

Bạn đã có cuộn Kinh thánh trong nhà chưa? Xin bạn hãy viết ngày này vào cuốn kinh thánh đó “ Chính ngày hôm nay tôi đã được sinh ra” hay “Ngày hôm nay tôi xin đón nhận Chúa Giê Su là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ đời tôi” hay “Ngày hôm nay tôi đã được gia nhập vào Hội Thánh Chúa.” **Nếu có ai đó hỏi bạn, “Bạn có được cứu độ không?” bạn hãy trả lời rằng, “Vì lòng nhân từ của Ngài, tôi tin mình sẽ được cứu độ.”**

“Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời.”
(1 Gioan 5:13)

Nguyện xin lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ ở trong bạn luôn mãi.
Amen.

Cùng trong Giê Su,

Sarah.

(tất cả câu lời Chúa đều lấy từ RSV Bible để tham khảo cho những lời nói bên trên.)